



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นิติกร

ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร ในวันจันทร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร เรียงตามลำดับคะแนน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๕	นายจิณณวัตร คงเกษม
๒	๐๐๗	นางสาวนันทิกา บุญอาจ
๓	๐๒๐	นางสาวธนพร อินพหล
๔	๐๑๔	นางสาวพัชรिता ยิ้มเจริญ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้รับชั้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร และเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

อนึ่ง หากลำดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือมารายงานตัวแต่สละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้าง ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไปจะได้รับสิทธิการจัดจ้าง และหากลำดับที่ผู้ได้รับสิทธิในกรณีดังกล่าวไม่มารายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิโดยไม่ประสงค์เข้ารับการจัดจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววิมลรัตน์ รัชชกุล)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร